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ระเบียบวาระการประชุมการประชุมหารือร่วมกับประชาชน 
เรื่อง การจัดกิจกรรมถนนคนเดินเชียงดาว 

วันพุธ ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ่

************************************************************ 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 
1. -------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชมุ  
 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ระเบียบวาระที่ 3 กระทู้ถาม        
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสรจ็ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1 การจัดกิจกรรมถนนคนเดินเชียงดาวภายใต้สถานการณ์ โรคติดต่อ COVID-19 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระการประชุมการประชุมหารือร่วมกับประชาชน 
เรื่อง การจัดกิจกรรมถนนคนเดินเชียงดาว 

วันพุธ ที่ 11 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเชียงดาว อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม ่

ผู้มาร่วมประชุม 
1. นายศุภกร เบญจกญัญา  ปลัดเทศบาล 
2. นายนรินทร์  จอมใจปัน  นักวิชาการสาธารณสุข 
3. นายวิชัย ทิพย์ทา   นักวิชาการสาธารณสุขอาวุโส 
4. นางสายพิณ  ขันค า   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
5. นายประพิศ อุยค า   ประธานสภาเทศบาล 
6. นายบุญยง เกตุบญุเรือง  รองประธานสภาเทศบาล 
7. ร.ต.ต.วิชาญ ไชยมณี   สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายนิมิต โพธิสันต์   สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นางสมบูรณ์ นึกเร็ว   สมาชิกสภาเทศบาล 
10. นายจา พรมมา   สมาชิกสภาเทศบาล 
11. นายพรมมินทร์ ดาวแสง  สมาชิกสภาเทศบาล 
12. นายสุวิทย ์ แก้วก าเนิด  ก านันต าบลเชียงดาว 
13. นายสมบรูณ์  ศรีชัย   ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่  6 
14. นายประสงค์  ดาวแสง  ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่  7 
15. นายบุญลบ  ดาวแสง   ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่  13 
16. นายสุรเชษ สุริวรรณ   ประธานชุมชนหมูท่ี่ 7 
17. นางศรีสมร ปัญญาราษฎร ์  ประธานสตรีหมู่ที่  7 
18. นายจิรยุทธ์ ทาแก้ว   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
19. นายสรายุทธ  พุทธวงศ์  ผู้อ านวยการกองช่าง 
20. นางพิทักษิณา  กสิกรณ์  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิง่แวดล้อม 
21. พ.จ.อ.โกวิทย์  ถุงเกษแก้ว  เจ้าพนักงานสาธารณสุขช านาญงาน 
22. ประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลเชียงดาว 
 

เริ่มประชุม  เวลา  10.00  น. 
 

 

/ผู้เข้าประชุม... 



-๒- 

เริ่มประชุม เวลา  10.00  น. 

นายศุภกร  เบญจกัญญา เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขณะนี้เวลา 10.00 น. กระผมขอเปิดการประชุมหารือร่วมกับ 
ปลัดเทศบาล ประชาชนเรื่อง การจัดกิจกรรมถนนคนเดินเชียงดาว  

ระเบียบวาระที่ ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม 

นายศุภกร  เบญจกัญญา เนื่องจากในวันที่  26  ตุลาคม  2563  ทางเทศบาลต าบลเชียงดาว จะมีการเปิดการ 
ปลัดเทศบาล แข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน เวลา  16.00 น. ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านมาร่วมพิธีเปิดด้วย

นะครับ  และก็ในวันที่  31  ตุลาคม 2563 ก็มีงานแข่งขันการประกวดซุ้มประตูป่า
และกระทงเล็กในระดับชุมชนส่วนระดับอ าเภอไม่มีแล้วนะครับ 

ที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม  

 -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 3  กระทู้ถาม 

   -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 

   -ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่  

นายศุภกร  เบญจกัญญา 5.1 การจัดกิจกรรมถนนคนเดินเชียงดาวภายใต้สถานการณ์ โรคติดต่อ COVID-19 
ปลัดเทศบาล ก็ขออนุญาตการเข้าสู่การประชุมปรึกษาจัดกิจกรรมถนนคนเดินเชียงดาว จากเดิมนั้น

ทางเทศบาลร่วมกับทางชุมชนของเราได้จัดท ากิจกรรมถนนคนเดิน  เพื่อส่งเสริมการท า
มาหากินของประชาชนและกระตุ้นเศรษฐกิจของคนในพื้นที่ ในทางเดียวกันนั้นหน้าที่
ของเทศบาลในมาตรา 50 ก็ต้องมีหน้าที่ป้องกันโรคติดต่อด้วย ต่อมาก็มีสถานการณ์
โรคติดต่อ COVID-19 เกิดข้ึน จากที่เราทราบกันนะครับ เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
รัฐบาลก็ได้ส่งมาตรการต่าง ๆ ออกมาทาง อปท. ท้องถ่ิน ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่จะต้องใช้
มาตรการนี้เพื่อไม่ให้มีการเกิดโรคระบาดเกิดข้ึน ส่งผลให้กิจกรรมถนนคนเดินของเรา
ต้องหยุดไป จนกระทั่งเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ทางชุมชนหมู่ที่  7 ก็ได้ยื่นเรื่อง
ให้ทางเทศบาลขอเปิดกิจกรรมถนนคนเดินอีกครั้ง ทางเทศบาลก็เลยส่งหนังสือเชิญผู้ที่
เกี่ยวข้องมาปรึกษาหารือ ซึ่งทางมติที่ประชุมก็ขอขยายเวลาไปก่อน ซึ่งก็จะเป็นช่วง



เข้าพรรษาอยู่ก็คุยกันว่าออกพรรษาแลว้ค่อยคุยกันอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งบัดน้ีก็เลยเวลามาแล้ว
ทางชุมชนก็ได้ย่ืนหนังสือมาอีกครั้งหนึ่ง ขอทบทวนในเรื่องที่ขอไปว่า ตามมตินั้นเราจะ
มาคุยกันอีกครั้งหนึ่ง  ทางชุมชนก็ว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจจึงขอเปิดถนนคนเดิน
เชียงดาวข้ึนอีกครั้ง 

ขออนุญาตช้ีแจงว่าโครงการถนนคนเดินเชียงดาวของเทศบาลนั้นไม่เหมือนของเอกชน  
จะต้องท าตามมาตรการของรัฐถ้าเกิดโรคระบาดข้ึนมาใครจะรับผิดชอบ เรามาเข้าสู่ทาง
วิชาการกันว่าจะต้องท าอย่างไรบ้าง เชิญสาธารณสุขครบั 

นายวิชัย  ทิพย์ทา สถานการณ์ตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงอยู่นะครับ เพราะพื้นที่เชียงดาวเป็นพื้นที่อยู่ใกล้ชายแดน 
นักวิชาการสาธารณสุขอาวุโส ไทยพม่า ส่วนมาตรการทางอ าเภอนั้นพวกต่างด้าวไม่ให้เข้ามาในพื้นที่มีแต่จะให้ผลักดัน

ออกไป ทางสาธารณสุขของเราก็เป็นห่วงอยู่ว่าอยากให้ยึดถือมาตรการป้องกันควบคุม
โรคไวรัสโคโรนา (COVID – 19)  เพราะว่าเพื่อนบ้านเรายังมีการแพร่ระบาดอยู่อย่าง
ต่อเนื่อง ถ้าเราจะจัดให้มีถนนคนเดินต้องท าตามมาตรการ ดังนี้ 1. จัดให้มีช่อง
ทางเข้าออกทางเดียว โดยบริเวณทางเข้าให้จัดเตรียมเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือแบบกด 
และจัดระบบคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ ร่วมกับอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ 
จอม น้ ามูกไหล ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมทุกวัน และจัดท าสติ๊กเกอร์ติดประจ าตัวผู้เข้าร่วม
กิจกรรมที่ไม่มีอาการ 2. จัดเตรียมจุดล้างมือ หรือเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือแบบกดให้
เพียงพอ 3. ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้สวมหน้ากากอนามัยไว้ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม 4. 
จัดให้มีการท าความสะอาดอุปกรณ์และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมาก 5. ให้เว้น
ระยะห่าง 1 เมตร ลดความแออัดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ให้ท าความเข้าใจกันว่าจะท า
ตามมาตรการนี้ได้หรือไม่นะครับ 

นายศุภกร  เบญจกัญญา  ทางโรงพยาบาลว่าอย่างไรบ้างครบั 
ปลัดเทศบาล 
นางสายพิณ  ขันค า ขอเน้นย้ าเรือ่งหน้ากากอนามัยเพราะว่าโรคติดต่อทางเดินหายใจเป็นส่วนใหญ ่เรื่องเจล 
พยาบาลวิชาชีพช านาญการ แอลกอฮอลล์ต้องมีให้เพียงพอ ให้ทุกคนที่เข้ามาในงานให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดงาน  

ที่เป็นห่วงที่สุดก็คือต้องมีคนดูแลสแกนคนเข้าด้วย แล้วเราจะมีมาตรการอย่างไรในเรื่อง
หน้ากากอนามัยให้ได้ร้อยเปอร์เซ็น ถ้าเราท าได้ตามมาตรการที่วางไว้ได้ ก็สามารถที่จะ
เปิดถนนคนเดินได้ ถ้าชุมชน พ่อค้าแม่ค้าท าตามมาตรการที่วางไว้ได้เราก็ไม่มีปัญหา 

นายศุภกร  เบญจกัญญา ซอยถนนคนเดินมีด้วยกันทัง้หมด 10 จุด ต้องมีคนประจ าจดุทุกจุด มีเจลล้างมือครบทุก  
ปลัดเทศบาล จุด  ต้องท าตามมาตรการของรัฐให้เข้มงวด  
 
 
 



นายสุวิทย์  แก้วก าเนิด ผมเห็นด้วยนะครบักับการทีจ่ะเปิด แต่ต้องอยู่ในกรอบของสาธารณสุขวางมาตรการมา 
ก านันต าบลเชียงดาว ว่ามีอะไรบ้าง ต้องท าตามมาตรการของรัฐใหเ้ข้มงวดจริงๆ ทั้งนี้ก็ข้ึนอยู่กบัสาธารณสุข

นะครับ  ถ้าเกิดอะไรข้ึนมาสาธารณสุขก็ต้องรับแบบเตม็ ๆอยู่แล้วนะครับ  ผมสนับสนุน
ในการเปิดครับ 

นายศุภกร  เบญจกัญญา อยากฟังความคิดเห็นของทางผู้ใหญบ่้านหมูท่ี่ 6 ครับ 
ปลัดเทศบาล 
นายสมบรูณ์  ศรีชัย ผมเห็นด้วยกับการเปิดนะครบั ผมอยากให้ขยายไปทางหมู่ที ่6 บ้างนะครับ เพราะพื้นที่  
ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่  6 ทางหมู่ที่  6 มีพื้นที่เยอะมาก ผมสนบัสนุนในการเปิดครบั 
นายประสงค์  ดาวแสง  ผมกส็นับสนุนใหเ้ปิดครับ แต่ต้องท าตามมาตรการที่วางไว้ให้เข้มงวด 
ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่  7  
นายประพิศ  อุยค า  เรื่องการสนับสนุนงบประมาณทางสภาไม่มีปัญหานะครับ พร้อมสนับสนุนให้ชุมชนมี 
ประธานสภาเทศบาล รายได้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน แต่ต้องท าตามมาตรการของรัฐที่มีมาตรการ

ออกมา 5 ข้อ ทางชุมชนสามารถท าตามมาตรการของรัฐไหวหรือไม่ และท าได้หรือเปล่า  
ถ้าทางชุมชนพร้อมที่จะท าตามมาตรการของรัฐที่วางไว้ก็สามารถเปิดได้นะครับ 

นายศุภกร เบญจกัญญา ทางสภาเทศบาลก็ไม่มปีัญหานะครบั ว่าแต่จะหนักใจทางสาธารณสุขหรอืโรงพยาบาล 
ปลัดเทศบาล ไหมครับว่ามาตรการ 5 ข้อ นี้ท าได้หรือไม่ เชิญทางสภาครบั 
ร.ต.ต.วิชาญ ไชยมณี  เรื่องนี้คุยกันมาเกือบปีแล้วนะครับ อยากใหส้าธารณสุขว่าอยากให้ 
สมาชิกสภาเทศบาล ชุมชนท าแบบไหนถึงจะเปิดถนนคนเดินได้ วางมาตรการมาเลย มาตรการ 5 ข้อ นี้ท าได้

หรือไม่นะครับ ผมขอสนับสนุนตรงนี้ครับ 
นายบุญลบ ดาวแสง ผมขอสนับสนุนครับ ไม่ว่าจะเป็น อสม. ถ้าอยากให้ไปช่วยก็พร้อมสนับสนุนครบั 
ผู้ใหญบ่้านหมู่ที่  13  
นายจา  พรมมา ทางสาธารณสุขก็ยังเป็นห่วงอยู่ว่าถ้าเข้าทางเดียวออกทางเดยีวมันเป็นไปได้ยากนะครับ 
สมาชิกสภาเทศบาล แต่เราก็ต้ังเจลลา้งมือไว้ให้ทกุจุดเลย แต่ซอยด้านหน้าผมยากให้มีจุดประชาสัมพันธ์ให้คน

ที่มาเดินถนนคนเดินต้องใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้ง และก็ล้างมือด้วยเจลทุกครั้งที่เข้ามา
ในงาน 

นายนิมิต  โพธิสันต์  ผมก็เห็นด้วยนะครับ และก็รกัษามาตรการ 5 ข้อ นี้ไว้ เพื่อเปน็การกระตุ้นเศรษฐกจินะครบั 
สมาชิกสภาเทศบาล  
นายศุภกร เบญจกัญญา สรปุแล้วว่าทุกคนเห็นด้วยกับการทีจ่ะเปิดถนนคนเดินเชียงดาวแต่ 
ปลัดเทศบาล เราต้องปรบัตัวเข้าหากันเพื่อที่จะได้ไม่เดือดรอ้นเวลาเกิดโรคข้ึนมานะครับ เป็นอันว่าถ้า

เราท าตามมาตรการตรงนี้ได้เราค่อยเปิดนะครับ ถ้าท าไม่ได้ก็ต้องตกไปนะครับ 
พ.จ.อ.โกวิทย์ ถุงเกษแก้ว ผมเสนอว่าถนนคนเดินมทีั้งหมด 10 ซอย ก็ควรจะมีการตัง้โต๊ะสแกนและเจลล้างมือทัง้  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข  10 จุด ต้องมี อสม.ประจ าทุกจุดด้วยนะครับ 
 



นายศุภกร  เบญจกัญญา ผมว่าเราก็เห็นใจทางสาธารณสุขนะครบั เพราะฉะนั้นเราต้องปฏิบัติตามมาตรการที่วาง 
ปลัดเทศบาล ไว้ 5 ข้อ ถ้าเปิดจริง ๆ เราควรจะต้องปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด มาตรการที่     

1. จัดให้มีช่องทางเข้าเพียง 1 ช่องทาง แต่ของเรามีอยู่ 10 ช่องทาง ก็ต้องมีเจลแอลกอ
ฮอลล์ล้างมือและเครื่องสแกนทุกช่องทาง เข้าออกได้ทุกช่องทาง มีเจ้าหน้าที่ประจ าทุก
ช่องทางนะครับ ที่ส าคัญคือต้องสวมหน้ากากอนามัยไว้ตลอดนะครับ ทางชุมชนว่า
อย่างไรบ้างครับ 

นางศรีสมร ปญัญาราษฎร์ เรื่องทางเข้าออกทางหลักก็จะมีทีส่ี่แยกและทางเข้าวัดอินทารามอย่างเช่นทางเข้าซอย 
ประธานสตรีหมู่ที่  7  เล็ก ๆ นั้นเราเอาแผงมากั้นไว้ไม่ต้องมีคนสแกนได้ไหม 
นายศุภกร  เบญจกัญญา  ไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดอะไรข้ึนมาทางสาธารณสุขจะเดอืดร้อนกันนะครับต้องมีคน 
ปลัดเทศบาล สแกนและเจลล้างมอืให้ด้วยไม่มีไม่ได้นะครบั 2. จัดเตรียมจดุล้างมือ หรือเจลแอลกอ

ฮอลล์ล้างมือแบบกดให้เพียงพอ 3. หน้ากากอนามัย 
ร.ต.ต.วิชาญ  ไชยมณี  ขออนุญาตครับ ถ้าคนที่มาเดินไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยเราจะท าอย่างไรครบั 
สมาชิกสภาเทศบาล   
นายศุภกร  เบญจกัญญา  ถ้าไม่ได้ใส่ก็ให้กลับไปใส่มาด้วย ถ้าอย่างนั้นก็เข้ามาในถนนคนเดินไม่ได้นะครับ เราควร  
ปลัดเทศบาล จะต้อง ท าตามมาตรการของรัฐที่ได้วางไว้อย่างเข้มงวด เราต้องเห็นใจทางสาธารณสุข

ด้วยเพราะว่าสาธารณสุขดูแลตรงนี้อยู่ จะได้ไม่เดือดร้อน จะอนุมัติหรือไม่ยังไม่รู้นะครับ 
ทางฝ่ายช่างไปส ารวจซอยมีทั้งหมด 10 ซอย อย่างแผงกั้นเดี๋ยวจะหาให้และให้งาน
ป้องกันเอาไปให้ และเครื่องแสกนทางเทศบาลมีอยู่ 3 เครื่อง ที่จะสนับสนุนให้ ถ้าเป็น
คนที่แสกนนั้นทางชุมชนหมู่ที่ 7 ยินดีที่จะหาคนมาเอง และบริหารเองนะครับตามที่คุย
กันไว้นะครับ 

  สรุปมาตรการมีดังนี้ 1. จัดให้มีช่องทางเข้าออกทางเดียว โดยบริเวณทางเข้าให้
จัดเตรียมเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือแบบกด และจัดระบบคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ ร่วมกับ
อาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ จอม น้ ามูกไหล ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมทุกวัน 
และจัดท าสติ๊กเกอร์ติดประจ าตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ไม่มีอาการ  2. จัดเตรียมจุดล้างมือ 
หรือเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือแบบกดให้เพียงพอ  3. ให้ผู้ เข้าร่วมกิจกรรมให้สวม
หน้ากากอนามัยไว้ตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม 4. จัดให้มีการท าความสะอาดอุปกรณ์และ
บริเวณที่มีผู้สัมผสัปริมาณมาก  5. ให้เว้นระยะห่าง 1 เมตร ลดความแออัดของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม อย่างไรก็ตามเรามาร่วมกันแก้ปัญหาที่จะเกิดข้ึนว่าเราจะช่วยกันแก้ไขอย่างไรดี 
ก็ได้คุยกันไว้ว่าทางเทศบาลจะจัดหาเจลล้างมือ แผงกั้นทางเข้าออก เครื่องสแกน จ านวน 
3 เครื่อง ส่วนคนที่จะมาท าหน้าที่  คัดกรองและเครื่องสแกนส่วนที่เหลือนั้นคงจะเป็น
หน้าที่ของชุมชนหามาเอง และค่าตอบแทน อสม.ที่จะมาท าหน้าที่คัดกรองนั้นขอทาง
ชุมชนจัดให้นะครับ 

 



นางศรีสมร ปญัญาราษฎร์ ได้ค่ะเพราะว่าเคยคุยกับพ่อค้าแม่ค้าไว้แล้วว่าจะขอเก็บเพิม่คนละห้าบาทสบิบาท 
ประธานสตรีหมู่ที่ 7  ก็คงจะพออยู่นะค่ะ แล้วทางเทศบาลว่าอย่างไรดีค่ะ 
นางสาวณัฐพร นฤชิปรีชา ก็ให้เกบ็พ่อค้าแม่ค้าเมตรละห้าบาทเป็นมาตรฐานใครใช้เยอะก็เสียเยอะมันยุติธรรมดี 
หัวหน้าฝ่ายพฒันารายได ้  
นายศุภกร เบญจกัญญา - ตกลงตามนี้นะครบัว่าให้เกบ็พ่อค้าแม่ค้าเมตรละห้าบาทเพือ่เอาไปใช้จ่ายเป็น 
ปลัดเทศบาล ค่าตอบแทนอสม.ที่มาท าหน้าที่คัดกรอง  

- มีท่านใด ประสงค์จะอภิปรายญัตตินี้ หรือมีข้อสอบถามเพิ่มเติมประการใดหรือไม่ 
หรือไม่  

- ถ้าไม่มีท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายในญัตตินี้ ผมขอมติที่ประชุมว่าท่านใดเห็นชอบ ใน
การจัดกิจกรรมถนนคนเดินเชียงดาวภายใต้สถานการณ์ โรคติดต่อ COVID-19 ตาม
ญัตติและรายละเอียดที่ได้ทราบแล้ว ถ้าท่านใดเห็นชอบ โปรดยกมือข้ึนครับ 

ที่ประชุม มีมตเิห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ 

เลิกประชุมเวลา   10.50  น. 
 
 
       (นางจิณณพัต  เจมิวัง) 
      ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 
     ผู้บันทกึรายงานการประชุม 
 
  
    (ลงช่ือ) 
          (นายจิรยุทธ์  ทาแก้ว) 
        หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
     ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม 
 
 
    (ลงช่ือ) 
      (นายศุภกร  เบญจกัญญา) 
     ปลัดเทศบาลต าบลเชียงดาว 
      ผู้รับรองรายงานการประชุม 



ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 








